

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน

#### สมมติฐานการศึกษา

1. การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
2. การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 140 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด

## เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน

## การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

## สรุปผล

จากการศึกษา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 140 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 41 – 51 ปี และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีการพัฒนาอยู่ระดับมาก จำนวน 2 ด้านคือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการพัฒนาอยู่ระดับปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยว
3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า

3.1 คณะกรรมการหมู่บ้านเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3.2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และพิจารณารายค้ำพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3.3 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

#### 4. ข้อเสนอแนะ

4.1 องค์การบริหารส่วนตำบล ควร ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

4.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีระบบน้ำเสีย การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่

4.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง

4.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านให้กับผู้มีอายุ 21 – 31 ปี

4.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนเป็นประจำ

4.7 องค์การบริหารส่วนตำบลควรก่อสร้างร่องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

4.8 องค์การบริหารส่วนตำบลควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ในเขตพื้นที่ตำบล

4.9 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมทางศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

4.10 องค์การบริหารส่วนตำบลควรพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มให้พอเหมาะกับความต้องการใช้

## อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

**สมมติฐานที่ 1** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมมี การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่พบจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ซึ่งผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ ชวิธพงษ์ แสนอินทรอำนาจ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษา ประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเลย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับน้ำฝน สมศรีนวล (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลนางรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาคมตำบลกับองค์การบริหารส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับปานกลาง ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ มารสินธุ์ (2549 : 68) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณนิพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : 77) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2551 : 84) ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องเพราะการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางพิจารณาตารางที่ 4 โดยเฉพาะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะทำให้ผลการศึกษายู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. มีการเปลี่ยนแปลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การดำเนินการตามนโยบายหยุดนิ่ง และมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร ทำให้การดำเนินการตามนโยบายล่าช้า

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อาจถูกควบคุมการปฏิบัติหน้าที่โดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ทำให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปด้วยความระมัดระวัง

3. มีการโอนงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางล่าช้า ทำให้การพัฒนาทุกด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างเท่าที่มีอยู่ ทำให้การพัฒนาหลายอย่างต้องชะลอไว้จากความไม่พร้อมด้านงบประมาณ

จากเหตุผลดังกล่าวมาอาจทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการศึกษา

1. เพศ ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชพงษ์ แสนอินทรอำนาจ (2545 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในด้านความรู้เกี่ยวกับขบวนการวางแผนพัฒนาความสามารถในกระบวนการ วางแผนพัฒนาและความศรัทธาของประชาชนในกระบวนการวางแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหาร อบต. ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบลสอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : 79) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : 68) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาล ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 81) พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด

มหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน

2. อายุ ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุระหว่าง 21- 31 ปีมีความคิดเห็นแตกต่างกับอายุ 31 - 41 ปี อายุ 41 - 50 ปีและอายุ 51 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เภตรา (2550 : 8) พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

ทั้งนี้เป็นเพราะ คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุระหว่าง 21- 31 ปีมีความคิดเห็นแตกต่างกับอายุ 31 - 41 ปี อายุ 41 - 50 ปีและอายุ 51 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

จากผลการศึกษา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ แตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการหมู่บ้านเพศชายและเพศหญิงมีการทำงานร่วมกันแต่การพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยงานทั่วไปได้กำหนดว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงและคณะกรรมการหมู่บ้านมีทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่องานพัฒนาแตกต่างกัน

จากเหตุผลดังกล่าวมาอาจทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

1. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิผลการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน

2. คณะกรรมการหมู่บ้านบางกลุ่มแต่ละช่วงอายุอาจมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลายสมัย และบางกลุ่มแต่ละช่วงอายุเพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสมัยแรก จึงทำให้การมองการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในลักษณะที่แตกต่างกัน

3. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวคิดในการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุน้อยอาจมีความคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควรพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างรวดเร็ว ส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุมากกว่าอาจมองว่าการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด

จากเหตุผลดังกล่าวมาอาจทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

3. การศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เด่นดวง สุบุตรดี (2550 : 81) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มี ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรรณริพา สมศรีดา (2550 : 82) ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มี ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรณภัยกุล (2550 : 77) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .001

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษา ได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ควรก่อสร้างร่องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น และ ควรซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกสาย

1.2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ในเขตพื้นที่ตำบล

1.3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมทางศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

1.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ควรพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มให้พอกับความต้องการใช้

1.5 ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นควรจัดให้มีระบบการกำจัดขยะตามครัวเรือน เช่น ควรมีการออกพื้นที่รณรงค์ยาเสพติดให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่

1.6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเช่น ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินกิจการ

## 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

2.2 ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด